

ส่วยสะพัด'งานป่า-ไม้เถื่อน'สุโขทัย นายทุนเหิมยึด'แ่งงาว'กว่า100ไร่

"ป่าสงวนแ่งงาว" จ.ลำปาง พังพินาศ นายทุนเหิมหนักยึดครองทำต้นไม้ตายกว่า 100 ไร่ ส่วนป่าสุโขทัย ขบวนการไม้เถื่อนอาละวาดมายาวนานตั้งแต่ปี 51 ทั้งขบวนการเก็บส่วยไม้เดือนละกว่าแสนบาท ระบุแก๊งมอดไม้มากกว่า 30 กลุ่ม

จากกรณีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับชาวบ้านและนายทุนบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติที่ จ.สุโขทัย ประกอบด้วย ป่าแม่มอก-แม่ลำพัน ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย หมู่ 10 ต.คลังชัน อ.บ้านด่านลานหอย, ป่าแม่พันลำ-แม่มอก บริเวณบ้านโสกเปือย หมู่ 7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง, ป่าแม่ท่าแพ-บ้านแม่ทุเลาใน หมู่ 9 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม เสียหายรวมกว่า 20,000 ไร่

แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เปิดเผยว่า การปกป้องผืนป่าสงวนแห่งชาตินั้นยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะคนมีอำนาจของรัฐเพิกเฉย และไม่เอาจริงในการจับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งมีตั้งแต่ระดับชาวบ้านธรรมดา ผู้นำชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น รวมไปถึงนายทุนจากภาคใต้ที่มากว่านซื้อ และบุกรุกเพื่อทำสวนยางพารา โดยขบวนการหากินกับป่าสงวนฯ จ.สุโขทัย มีตั้งแต่การเรียกเก็บส่วยไม้เถื่อนวันละ 5-6 เทียบคันรถ และการนำไม้แปรรูปเข้ามาในเขต จ.สุโขทัย ก็จะมีการเรียกเก็บผลประโยชน์ 150,000 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มนายทุนใต้ที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องจ่ายไร่ละ 3,000-4,000 บาท ซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ลักษณะนี้มีมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้แก๊งมอดไม้แปรรูปในป่าแม่มอกก็มีมากกว่า 30 กลุ่มด้วยกัน

ด้านแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้อีกราย กล่าวว่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก-แม่ลำพัน เคยถูกจับและตรวจยึดเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ยึดไม้ท่อน

นับพันท่อน บนเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ แต่ไม่ทราบว่ามีกรบุกกรุกแผ้วถางอีก ซึ่งคงต้องเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง และกรมป่าไม้ยึดพื้นที่ดังกล่าวแล้ว นายทุนหรือผู้บุกรุกใดก็ไม่ควรเข้าไปเพราะทราบดีว่ากรมป่าไม้ยึดไปแล้ว ส่วนกรณีฝั่งหลักเขตเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อยู่กลางป่าสงวนนั้น ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเห็นปรากฏอยู่ โดยมีขบวนการตัดไม้ และทำลายป่าด้วยการว่าจ้างกลุ่มชาวบ้านเข้าทำลายต้นไม้ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีขบวนการตัดหน้าดิน ลักษณะลักลอบขุดทรายไปขาย ถือว่าได้ทั้งเงินและทำลายผืนป่าขนาดใหญ่

ขณะเดียวกันมีรายงานว่ากำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าพร้อมกับตำรวจภูธรภาค 5 สนธิกำลังร่วมกันเดินเท้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่จางฝั่งขวาติดถนนสายงาวเส้นทางจ.ลำปาง-อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขตพื้นที่ ต.แม่ตึบ อ.งาว จ.ลำปาง พบพื้นที่ป่าตรงบริเวณดังกล่าวได้มีการถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นบริเวณกว้าง แม้ว่าในบริเวณพื้นที่จะมีป้ายของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ประกาศห้ามไม่ให้มีการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก็ตาม หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาทำการตรวจยึดพื้นที่เพียงไม่กี่วัน

อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มนายทุนทั้งในและนอกพื้นที่ยังไม่เกรงกลัวและมีการนำรถไถและเลื่อยยนต์เข้ามาตัดไม้กระยาเลย พร้อมกับแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อขยายทำไร่ข้าวโพดและไร่ถั่วลิสงเพิ่มเติม สำหรับการเข้าตรวจสอบสวนพื้นที่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ยังไม่สามารถจับกุมตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ทันที และมีการทำต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้ยืนต้นตายเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากกว่า 100 ไร่

ทีมข่าวเฉพาะกิจ

